

ไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่สู่ 4 เมืองสำคัญแดน

การตะ



ไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่สู่ 4 เมืองสำคัญแดนการตะ

สายการบินไทยสมายล์ สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ – คยา พาราณสี ชัยปุระ และลัคเนา ประเทศอินเดีย โดยจะเริ่มทำการบินสู่คยาและพาราณสี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดย เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ชัยปุระ จะเริ่มทำการบินในวันที่ 15 พฤศจิกายน ขณะที่เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ลัคเนา จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป การเปิดเส้นทางใหม่ครั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งชาวอินเดียและชาวไทยที่ต้องการเดินทางระหว่างประเทศไทยและอินเดีย รวมถึงจุดหมายอื่นๆด้วยความความสะดวกสบายไร้รอยต่อ เพื่อร่วมพิธีทางศาสนา ประกอบธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจ

กัปตันวรเนติ หล้าพระบาง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า สายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการบินไทย สายการบินแห่งชาติ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เปิดบริการเส้นทางบินใหม่สู่เมืองสำคัญที่ได้รับความนิยมทั้งสี่เมืองของอินเดีย โดยจะเป็นการทยอยเปิดไปตามลำดับ เริ่มด้วยเที่ยวบิน กรุงเทพฯ สู่คยาและพาราณสี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ชัยปุระ เริ่มในวันที่ 15 พฤศจิกายน ขณะที่เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ลัคเนา จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

“การเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ห้าเมืองในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับเราในภาคพื้นชมพูทวีป ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์กำลังดำเนินโครงการเพื่อขยายการเติบโตที่จะพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าของเรา ให้ได้มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆกับสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเรามั่นใจอย่างยิ่งว่า ชื่อเสียงที่ดีเรื่องการให้บริการที่เป็นเลิศของเรา จะทำให้สายการบินไทยสมายล์ขึ้นเป็นผู้นำตลาดในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

นอกจากนั้น สายการบินไทยสมายล์ยังเข้าใจถึงความต้องการอย่างยิ่งของผู้โดยสารที่เดินทางไปมาระหว่างเมืองทั้งสิ้นนี้ ซึ่งเป็นการเดินทางที่สามารถใช้เวลาเพียงแค่ 4 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันกลับต้องใช้เวลาจนถึง 8-10 ชั่วโมงในการเดินทางแต่ละครั้ง เราจึงต้องการที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารชาวอินเดีย ในราคาที่สบายกระเป๋า” กัปตันวรเนติ กล่าว

เขากล่าวอีกว่า “สายการบินไทยสมายล์ให้บริการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐานเดียวกับการบินไทย ไม่ว่าจะเป็นตารางการบินที่เป็นที่ถูกต้องใจของบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางในช่วงเทศกาลสำคัญหรือในช่วงวันหยุดยาว เราพิถีพิถันอย่างยิ่งในการคัดเลือกเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี เพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ และได้มาตรฐานสูงสุดแก่ผู้โดยสาร และยังนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่าคุ้มราคา และนี่คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการจะเป็นสายการบินยอดนิยมประจำภูมิภาคเอเชีย เราจึงเดินทางขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศและเพิ่มความถี่สำหรับเที่ยวบินให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารยิ่งขึ้นนั่นเอง” กัปตันวรเนติ อธิบายเพิ่มเติม

เที่ยวบินใหม่นี้จะให้บริการแก่ผู้โดยสารในชั้นพรีเมียมอีโคโนมี 12 ที่นั่ง และชั้นประหยัด 154 ที่นั่ง โดยเครื่องบินแอร์บัส A320 พร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงในเที่ยวบินที่เหนือกว่า ทั้งยังอึดอโรยกับอาหารและเครื่องดื่มขึ้นชื่อของอินเดียที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อผู้โดยสารโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารรอยัล ออร์คิดและชั้นพรีเมียมอีโคโนมีสามารถเข้าใช้บริการเลาจน์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิได้ และดื่มด่ำกับอาหารว่างที่มีให้เลือกชิมหลากหลายรายการพร้อมเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นที่มีให้เลือกดื่มได้ฟรี พร้อมด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรี

นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์ได้แต่งตั้ง เดอะเบิร์ดกรุ๊ป เป็นตัวแทนทั่วไป (GSA) สำหรับจำหน่ายตั๋วเครื่องบินให้กับสายการบินไทยสมายล์ในอินเดีย โดยมีผลในทันที ซึ่งเดอะเบิร์ดกรุ๊ปจะรับผิดชอบในส่วนของการพัฒนายอดขาย การจองเที่ยวบินและบริการตั๋วเครื่องบินภายในอินเดีย รวมถึงการทำการตลาดขายและสนับสนุนงานด้านบริการแก่ตัวแทนท่องเที่ยวในอินเดียอีกด้วย

“สำหรับการแต่งตั้งเดอะเบิร์ดกรุ๊ปในครั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์มุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการของเราในอินเดีย ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างพันธมิตรที่เป็นตัวแทนท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ในเชิงยุทธศาสตร์กับเหล่าผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในหลากหลายเซ็กเมนต์” กัปตันวรเนติ กล่าว

Gaurav Bhatia ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท Bird Travel กล่าวว่า เดอะเบิร์ดกรุ๊ป รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับสายการบินไทยสมายล์ ในฐานะตัวแทนขายในประเทศอินเดีย สายการบินไทยสมายล์เป็นสายการบินใหม่และดำเนินการภายใต้สายการบินไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศอินเดียอยู่แล้ว เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกจากไทยสมายล์ ให้ร่วมช่วยสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งในตลาดอินเดียตลอดจนเพิ่มยอดขายผ่านการกำหนดเป้าหมายและการดำเนินการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของสายการบินไทยสมายล์จะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอน